



**ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ**  
**เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบ**  
**การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งผู้ประกอบการนิคมสร้างตนเอง (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งผู้ประกอบการนิคมสร้างตนเอง (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งผู้ประกอบการนิคมสร้างตนเอง (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ อัตรา นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งผู้ประกอบการนิคมสร้างตนเอง (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	๐๐๒	นายอนิรุจน์ พงศธรวรรณท์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๒	๐๐๔	นางสาววิชชุดา รอดเนียม	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๓	๐๑๐	นางสาวพิมพ์ศศิตา ไวยหงษ์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๔	๐๐๑	นายศรารุฒิ ศรีเพียงจันทร์	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
๕	๐๑๑	นางสาวพิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๖	๐๐๕	นายภาณุวัฒน์ ศรียางนอก	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๗	๐๐๙	นางสาวปริศนา สมนึก	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๘	๐๐๓	นางสาวโสภณิก พรหมตีบ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
๙	๐๐๖	นางสาวอัญชลี อภิรักษ์ขวนานนท์	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
๑๐	๐๑๓	นายทยาน โคตะนนท์	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
๑๑	๐๐๗	นางสาวเรวดี จันทเปรมจิตต์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งเป้าหมายเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งเป้าหมาย คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ของตำแหน่งเป้าหมาย

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับทราบแนวการสั่งสมประสบการณ์ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ และการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งเป้าหมาย

๒.๓ ผู้นั้นโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่น

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงแม้ว่าผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ รายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศฉบับนี้ จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิเข้าสู่ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งเป้าหมายดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอนุกุล ปัดแก้ว)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ